



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง การจ้างปรับปรุงห้องน้ำดื่มผู้ป่วยนอกโดยวิธีสอบราคา

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำดื่มผู้ป่วยนอก ที่โรงพยาบาลเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ราคากลาง รวมทั้งสิ้นจำนวน 179,000.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา จะต้องมิตุคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
4. เป็นผู้ที่มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างก่อสร้าง (งานอาคาร) ในวงเงินแห่งละไม่น้อยกว่า 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันยื่นซองใบเสนอราคา และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ
5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อแบบและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองโดยถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ดีแล้ว ในกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคในระหว่างการทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบจังหวัดร้อยเอ็ด ไม่ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่...15..กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 14.00 น. - 16.00 น. ณ หน่วยสนับสนุนกลางและยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

กำหนดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าร่วมเสนอราคา ในวันที่.....16..กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10.00 น.และเปิดซองสอบราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ หน่วยสนับสนุนกลางและยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้สนใจติดต่อสอบถาม และขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างได้ในราคาชุดละ 500.- บาท ที่หน่วย
สนับสนุนกลางและยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่...3..
กุมภาพันธ์ 2554 ถึงวันที่...14.กุมภาพันธ์ 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4355-1322 ต่อ 114
ในวันและเวลา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสอบราคาในครั้งนี หาก
สำนักงานฯ มีเหตุผลและความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงานที่จะจ้างเพื่อความเหมาะสม โดย
ผู้เข้ายื่นซองใบเสนอราคาไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น จากสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดร้อยเอ็ด

ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2554



(นายภาสกร ไชยเศรษฐ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

